



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
12 กรกฎาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, js100, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, sanook, thailandplus, workpointtoday)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามที่ได้รับรายงานเมื่อปลายเดือนมิ.ย. ว่าพบเด็กชายชาวมาเลเซียติดเชื้อโควิด 19 หลังกลับจากการเยี่ยมญาติที่ จ.สงขลา กองระบาดวิทยาและสร.12 จ.สงขลา ร่วมกับ สสจ.สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ประสานงานผ่านกลไกกฏอนามัยระหว่างประเทศกับประเทศมาเลเซีย เพื่อสอบสวนโรคและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม โดยค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดและเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี RT-PCR ที่ห้องปฏิบัติการของ สร.12 จ.สงขลา 35 ราย และเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อนในชุมชน รวมถึงเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างผู้ป่วยปอดอักเสบที่เข้ารับการรักษาในรพ.ในพื้นที่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้ง 35 ราย ไม่พบเชื้อ ส่วนเด็กมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการอีกครั้งไม่พบเชื้อ ทั้งนี้ กรณีที่มีการตรวจ RTK พบเชื้อในครั้งแรกอาจเป็นผลบวกลวง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ จึงต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากความสำเร็จของไทยจะเห็นว่ามีการแพร่ระบาดน้อยมาก บางคนเชื่อว่ากำจัดโรคไปได้แล้ว แต่หลายประเทศที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นเวลานานในภายหลังก็กลับมาพบใหม่อีก สำหรับเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ไม่ให้มีผู้ป่วยในประเทศอีกจนกว่าจะมีวัคซีนหรือมีบ้างแต่คุมได้ แนวทางที่เหมาะสมคือการป้องกันการระบาด และจากวันนี้นั้นจนถึงวันที่มีวัคซีนเชื่อว่าจะยังมีผู้ป่วยกลับมาอีก แม้มีวัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาสกลับมาระบาด ยังต้องระวังในระดับหนึ่ง

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, workpointnews, tnnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, thaipbs, acnews, js100) ทีวีทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญเย็น โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์ 11 ก.ค. พบผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,216 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,444 ราย และผู้ป่วยใน State Quarantine 279 ราย โดยในประเทศไม่มีผู้ติดเชื้อติดต่อกัน 47 วันแล้ว หายป่วยเพิ่ม 1 ราย รักษาหายแล้ว 3,088 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 70 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 58 ราย สำหรับผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 14 ราย เดินทางมาจากบาหลีเรน 1 ราย สหรัฐอเมริกา 1 ราย และชูดาน 12 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-ผอ.สำนักอนามัย กทม. ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว กำหนดให้ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ประเด็นผลกระทบ

1.คนไทยการ์ดตก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น, กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, ประชาไท, sanook, newstv, thestandard, thebangkokinsight)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สร.เผยผลสำรวจการป้องกันตนเองภาพรวมของประชาชนมีแนวโน้มลดลง แม้วันนี้สถานการณ์ในประเทศไทยจะคลี่คลายไปมากแล้ว แต่ในหลายประเทศยังน่าเป็นห่วง จึงต้องขอความร่วมมือทุกคนให้เฝ้าระวังป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับมาแพร่ระบาดระลอก 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการลงพื้นที่หลังมีมาตรการผ่อนปรนระยะ 5 พบว่า ยังมีผู้ประกอบการและประชาชนบางส่วนไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์โรคโควิด 19 กลับสู่ภาวะปกติช้าลง จึงขอเตือนเจ้าของกิจการสถานบันเทิงและผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.ทดสอบวัคซีนโควิดในมนุษย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, mcot, js100, thebangkokinsight, nationweekend)

-ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รว.อว. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า ได้รับรายงานจากศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ประเด็นข่าว

ถึงผลการทดสอบวัคซีนโควิด 19 ของไทย โดยใช้สารพันธุกรรมของเชื้อชนิด mRNA ในลิง พบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูงเป็นที่น่าพอใจ และลิงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีผลข้างเคียง จึงเดินหน้าต่อไปตามแผนที่จะเริ่มทดสอบในมนุษย์ โดยจะเริ่มรับอาสาสมัครในเดือน ส.ค. -ก.ย. และจะฉีดเข็มแรกในมนุษย์ในเดือน ต.ค. นี้ การทดสอบจะทำทั้งหมด 3 ระยะ รวมทั้งจะเตรียมการผลิตให้เพียงพอและเตรียมขึ้นทะเบียนวัคซีน โดยประสานกับผู้ผลิตวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้มีความพร้อมที่จะผลิต รวมทั้งร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีกับต่างประเทศด้วย

3.เสนอเพิ่มนักท่องเที่ยวเกาะเสม็ด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไอเอ็นเอ็น, ไทยนิวส์, mcot, bangkokbiznews)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า หลังมีการผ่อนปรนเปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ในพื้นที่เกาะเสม็ดการควบคุมด้านสาธารณสุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเตรียมเสนอให้กรมอุทยานแห่งชาติเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเกาะเสม็ดจากเดิม 2,700 คน เพราะพิจารณาแล้วยังสามารถรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มได้ โดยเป็นเฉพาะนักท่องเที่ยวในประเทศ

4.Travel Bubble

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า แนวทางจับคู่ท่องเที่ยวกับต่างประเทศต้องเลื่อนการพิจารณาไปก่อน เพราะหลายประเทศที่จะจับคู่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดเปลี่ยนไป รวมทั้งต้องพิจารณาจำนวน State Quarantine ที่ต้องเพิ่มขึ้น ส่วนแพ็คเกจให้กำลังใจ อสม.ทั่วประเทศ เบื้องต้นมีการจัดทำบัญชีรายชื่อสม.ไว้แล้ว โดยก.การท่องเที่ยว จะจัดทำบัญชีรายชื่อบริษัทท่องเที่ยวให้สม.เลือก กำหนดกลุ่ม อสม.ไม่เกิน 30 คน และไม่อนุญาตให้คนอื่นใช้สิทธิแทน

5.แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-ตำรวจศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จับกุม นายขวลิต ผดุงเวช พร้อมพวกรวม 5 คน ขนแรงงานต่างด้าวเกือบ 100 คน เข้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยผิดกฎหมาย และไม่ผ่านด่านตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 รับสารภาพว่ารับแรงงานต่างด้าวหนีเข้าเมืองจาก จ.สระแก้ว มาส่งต่อให้ผู้ร่วมขบวนการนำแรงงานเข้าสู่ท.และปริณชณล

สถานการณ์อื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-สถานเอกอัครราชทูตกรุงนอร์-ซูลตัน ประเทศคาซัคสถาน ออกคำเตือนเรื่องโรคปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุที่กำลังระบาดในประเทศคาซัคสถาน มีใจความสำคัญว่า อาจเกิดจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัส โดยรัฐบาลคาซัคสถานได้รักษาโรคดังกล่าวด้วยมาตรฐานเดียวกันกับการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 แนะนำชาวไทยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เน้นพักอาศัยอยู่ในที่พัก ไม่ออกไปข้างนอกหากไม่จำเป็น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์tnn, prachatai, sanook, nationtv

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา เผย การพัฒนาวัคซีนใหม่หรือวัคซีน ใช้เวลา 5-10 ปี ยกตัวอย่างการพัฒนาวัคซีนใช้หวัดใหญ่ในไทย ตั้งแต่เริ่มมีระบาดปี 2009 รวมกว่า 10 ปี โรงงานวัคซีนสร้างเสร็จแล้วแต่การศึกษาวิจัยยังอยู่ในระยะที่ 3 ขณะที่ไวรัสโควิดเป็นโรคใหม่ ที่ต้องทุ่มทรัพยากรทุกด้านแข่งกับเวลา เพื่อลดระยะเวลาให้น้อยที่สุด

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, สปริงนิวส์, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, js100, nationtv)

-WHO ผู้ชำนาญพิเศษด้านระบาดวิทยา และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์ ออกเดินทางจากนครเจนีวาไปยังประเทศจีน เพื่อสอบสวนหาที่มาของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยจะทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของจีน เพื่อกำหนดขอบเขตและกำหนดการในการสอบสวน

-**สหรัฐฯ** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 68,000 ราย ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเตือนว่าอาจต้องกลับมาใช้มาตรการคุมเข้มครั้งใหม่ ด้วยการบังคับให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม

-**บราซิล** ผู้เสียชีวิตรวม 70,400 ราย หลังจากวานนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มกว่า 1,200 ราย และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มกว่า 45,000 ราย

-**จีน** พบเชื้อไวรัสโควิด 19 จากทั้งในและนอกบรรจุกัมภ์ตัวอย่างกึ่งนำเข้าจากโรงงาน 3 แห่งของเอกวาดอร์ จะระงับการนำเข้าจากโรงงานและเพิ่มการควบคุมต้นกำเนิดอาหารแช่เย็นนำเข้าให้มากขึ้น

-**อิรัก** นางกิดา คัมบัช ส.ส.หญิง 3 สมัยจากเมืองบาคุบา กรุงแบกแดด เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 หลังตรวจพบว่าติดเชื้อเมื่อราว 2 สัปดาห์ก่อน

-**อินเดีย** พบผู้ป่วยรายใหม่ 27,761 ราย ทำให้ทางการต้องใช้มาตรการปิดเมืองในหลายเมืองเพื่อควบคุมการระบาด

-**คาซัคสถาน** และกลุ่มประเทศเอเชียกลาง ถูกกล่าวหาว่ารายงานตัวเลขผู้ป่วยต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากจัดให้ผู้ป่วยโควิด 19 เป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ด้าน WHO กำลังติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบในคาซัคสถานเพราะอาจเป็นโรคโควิด 19

-**อินเดีย** ติดเชื้อโควิด 19 เกิน 8 แสนราย เร่งตรวจบ้านทุกหลังในมุมไบ

-**กรีซ** เตรียมนำมาตรการล็อกดาวน์กลับมาใช้ หลังเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 60 รายในวันเดียว

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อรวม 12,625,155 ราย อาการรุนแรง 58,898 ราย รักษาหายแล้ว 7,360,954 ราย เสียชีวิต 562,769 ราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด คือ สหรัฐอเมริกา 3,291,786 ราย บราซิล 1,804,338 ราย อินเดีย 822,603 ราย รัสเซีย 713,936 ราย และ สเปน 319,646 ราย

ประเด็นข่าว

ประเทศไทย 3,216 ราย อยู่ในอันดับที่ 100

คลินิกทุจริตงบบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ประชาไท, สำนักข่าวอิศรา, mcot, workpointtoday, acnews

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. กล่าวถึงการตกแต่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายค่าบริการคัดกรองสุขภาพของคลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่ง ว่าได้กำกับให้สปสข. ดำเนินการถึงที่สุด และขยายการตรวจสอบการเบิกจ่ายหมวดเงินที่จ่ายตามผลงานบริการในหน่วยบริการทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ สปสข. ได้ปรับขั้นตอนการรับบริการ เพิ่มระบบยืนยันตัวบุคคลโดยใช้ Smart card reader หรือ Application ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบดำเนินการได้โดยเร็ว

การให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. กล่าวว่า สธ. ร่วมกับ รพ.รามาธิบดี มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดทำแนวทางวิธีการรักษาที่ไม่จำเป็นต้องอยู่รพ. คือ การให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน เพื่อลดความแออัด

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เริ่มการให้เคมีบำบัดที่บ้านในผู้ป่วยลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเมื่อ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยในช่วงเดือน ก.ค. ส.ค. และ ก.ย. จะนำร่องในรพ. 7 แห่ง ผู้ป่วย 100 ราย หากประเมินแล้วทำได้ดี ในปี 2564 จะขยายครอบคลุมทั้ง 13 เขต ประมาณ 30 แห่ง ส่วนการรักษาได้หารือกับสปสข. ขอให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิการรักษา

เตือนตัวงกระเบื้องช่วงหน้าฝน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนฤดูฝนระวังตัวงกระเบื้อง โดยเฉพาะบ้านที่มีกองปุ๋ยมูลสัตว์ อาจก่อให้เกิดผื่นแดงโรคผิวหนัง หอบหืด หากถูกขีดข่วนให้รีบล้างแผลให้สะอาดด้วยสบู่ ส่วนการกำจัดตัวงกระเบื้องทำได้โดยเตรียมน้ำละลายผงซักฟอกใส่ภาชนะวางไว้ใต้ดวงไฟนอกบ้านเพื่อดักแมลง หรือฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงตามบริเวณแหล่งเกาะพัก แหล่งเพาะพันธุ์นอกบ้านได้

โรคที่มีงลายเป็นพาหะ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-จากข้อมูลของกองโรคติดต่อฯ โดยแมลง สรุปลสถานการณ์ไข้เลือดออกวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา ทั้งประเทศมีผู้ป่วยสะสม 22,639 ราย อัตราป่วย 34.15 ต่อแสนประชากร ผู้เสียชีวิต 12 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ป่วยสูงสุด 10,322 ราย เสียชีวิต 3 ราย รองลงมา ภาคกลางป่วย 6,571 ราย เสียชีวิต 5 ราย ภาคเหนือ ป่วย 3,262 ราย เสียชีวิต 3 ราย และภาคใต้ ป่วย 2,484 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยภาพรวมป่วยมากที่สุดในกลุ่มอายุ 5-14 ปี 15-24 ปี และ 0-4 ปี ตามลำดับ อัตราเสียชีวิตสูงสุดพบในช่วงอายุ 45-50 ปี เพราะมีโรคประจำตัว รับประทานยาในกลุ่ม NSAID

สำหรับโรคไข้ปวดข้อยุงลาย มีผู้ป่วยสะสม 3,258 ราย ไม่มีเสียชีวิต อัตราป่วย 4.91 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้ป่วยใน 56 จังหวัด จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูง ได้แก่ กทม. นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี จันทบุรี นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยภูมิ บึงกาฬ เลย มหาสารคาม นครพนม เชียงใหม่ ลำปาง น่าน เชียงราย อุทัยธานี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ราชบุรี พังงา สุราษฎร์ธานี สงขลา และพัทลุง ขณะที่ โรคไข้ดีดเชื้อไวรัสซิกา มีผู้ป่วยสะสม 29 ราย อัตราป่วย 0.04 ต่อแสนประชากร แยกเป็น ผู้ป่วยทั่วไป 22 ราย หญิงตั้งครรภ์ 5 ราย และทารกศีรษะเล็ก 2 ราย จาก 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย ชลบุรี ขอนแก่น อ่างทอง อยุธยา กระบี่ พังงา ภูเก็ต สงขลา และกทม. ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในกลุ่มอาการระบบประสาทอีกเสบ

นวัตกรรมกะโหลกเทียม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การผ่าตัดปิดกะโหลกศีรษะ เดิมจะนำ Bone Cement มาปั้นขึ้นรูปด้วยมือและคาดคะเนด้วยสายตา ทำให้กะโหลกที่ได้อาจบิดเบี้ยว ไม่สมมาตร ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดแผลหลังผ่าตัด และรูปลักษณ์ภายนอกไม่สวย แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงให้ผู้ป่วยรับการตรวจด้วยเครื่อง 3D CT-scan Brain และใช้โปรแกรม 3D ประมวลผลและจำลองกะโหลกส่วนที่ขาดหายไป จากนั้นใช้เครื่อง 3D Printer พิมพ์แม่พิมพ์ขึ้นส่วนกะโหลก และนำวัสดุที่ใช้สำหรับกะโหลกเทียมมาปั้น เนื่องจากวัสดุที่ออกมาจากเครื่อง 3D Printer เป็นวัสดุที่ยังฝังในตัวคน

เตือนฟันปลอมชำรุดควรรีบพบแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ใส่ฟันปลอม หากฟันปลอมชำรุด หลวมหรือหลุดง่าย ควรรีบไปพบทันตแพทย์เพื่อทำการแก้ไข อย่าปล่อยทิ้งไว้ อาจอันตรายถึงชีวิตหากฟันปลอมหลุดลงในคอหรือหลอดลม